



จดหมายข่าว



* การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน *

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมไพฑูริทอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการจัดฝึกอบรมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง " การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการที่ดี" โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี "การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน" จากนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ในการศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ "Knowledge Management" ณ บริษัทไทยออยล์ จำกัด มหาชน และการศึกษาดูงานด้านพัฒนาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษพอเพียง ตำบลลงขันเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี





จดหมายข่าว



ฟุตบอล

เทศบาลตำบลหนองบัว คัพ

2561



เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลหนองบัวคัพ ประจำปี 2561 ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี และประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี และประเภทประชาชนชาย ขึ้น ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 หนองไผ่ และสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน ซึ่งมีชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมส่งทีมนักกีฬาเข้ามาทำการแข่งขัน มีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองไผ่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้เยาวชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลมีความสมัครสมานสามัคคีและชุมชนต่างๆ รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน



จดหมายข่าว

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดมหกรรม รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน



โครงการอบรมให้ความรู้และจัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยในชุมชน เทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และจัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และพื้นที่ทั้ง 38 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เทศบาล เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยประชาชนในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่มีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่โดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน โดยนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ มีการลงนามภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในทุกภาคส่วน และการเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลทั้ง 38 ชุมชน



จดหมายข่าว



จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐและเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยได้มีการตั้งจุดตรวจจุดให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่น แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งจากผลการดำเนินการสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 82.0, 83.9 และ 25.0 ตามลำดับ



ประเพณีสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การมอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่องด้านการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนและองค์กรด้านการใส่ใจรักษาสุขภาพ ด้านการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและด้านการครองเรือน มีการร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มาร่วมในงาน





จดหมายข่าว



โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” โดยวิทยากร ท่านประกาย คลังแสง การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โรคร้ายของผู้สูงอายุ” และ “การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ” โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กิจกรรมสวดพระ กิจกรรมการเดินบาร์สโลบ โดยชมรมบาร์สโลบการเคหะ กิจกรรมการออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี และกิจกรรมการรณรงค์นำขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์



วันเทศบาล 24 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวหลังเก่า มีการจัดกิจกรรมบักคลีนนิ่งเดย์ บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเทศบาลก็เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นและเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค และการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล





จดหมายข่าว



รณรงค์ขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งรณรงค์ขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ขึ้น ภายใต้โครงการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมของข้าราชการ พนักงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ในเรื่องของการคัดแยกที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มรายได้ของข้าราชการ พนักงานในสำนักงานเทศบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ พนักงาน ให้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมและการเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะมีการรับฝากขยะเป็นประจำทุกเดือน

